

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไกรนอก อำเภอองไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ดำเนินงานโดยคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลไกรนอก อำเภอองไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ๒) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลไกรนอก อำเภอองไกรลาส จังหวัดสุโขทัย และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลไกรนอก อำเภอองไกรลาส จังหวัดสุโขทัย เกิดจากการสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนชุมชน คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกำกับการทำงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงงานวิจัยตลอดกระบวนการดำเนินงาน และขอขอบคุณคณะทำงานที่มิวิจัยทุกท่านที่ส่งผลให้ งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นางลักษณ์ ใจฉลาดและคณะ
กันยายน ๒๕๖๐

คำนำ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไทรนอก อำเภอองไทรลาส จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานของคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลไทรนอก อำเภอองไทรลาส จังหวัดสุโขทัย ๒) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลไทรนอก อำเภอองไทรลาส จังหวัดสุโขทัย และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลไทรนอก อำเภอองไทรลาส จังหวัดสุโขทัย

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากนักน้อย จึงขอมอบคุณประโยชน์นี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญูตเวทิตาคุณ แต่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับและยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยในครั้งต่อไป

นงลักษณ์ ใจฉลาดและคณะ
กันยายน ๒๕๖๐